



ปัญหาใหม่ป่าไม้ไทย แก่งค้ำยันล่ำสัตว์-ตัดไม้

ขบวนการมอดไม้กับแก่งพรานที่รวมหัวกันออกล่าเอาชีวิตสัตว์ป่าสงวนอย่างเลือดเย็นทุกวันนี้ ล้วนมีนายทุนผู้ทรงอิทธิพล มีศักยภาพทางการเงิน และมีความสามารถจัดหาอาวุธคุ้มกันคาราวานที่มีประสิทธิภาพสูงคอยหนุนหลัง ทำให้การปราบปรามของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงเต็มไปด้วยความยากลำบาก ต้องพบอุปสรรคนานัปการ ลำพังถูกกดดันจากมวลชนในพื้นที่เป้าหมายยังทนได้ แต่ทว่าเวลานี้เส้นหักลำไค่นหมายเอาชีวิตผู้ปฏิบัติงาน เพื่อแลกกับอิสรภาพและเม็ดเงินมหาศาลจากการปล้นทรัพย์ากรธรรมชาติของคนไทย

ขบวนการมอดไม้และกลุ่มพรานทุกวันมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก บรรดานายทุนที่เคยขนส่งลำเลียงยาเสพติด พอถูกรัฐบาลกวาดล้างจับกุมก็หันมาทำธุรกิจล่าสัตว์หรือลอบตัดไม้ โทษของการพัวพันกับยาเสพติดสูงถึงขั้นประหารชีวิต ต่างจากการถูกจับคดีล่าสัตว์และตัดไม้ทำลายป่า โดนดำเนินคดีสถานเบาว่ามากถึงขอมเสี่ยง

สาเหตุที่พวกนี้กล้าล่าแล้วยังเดินทางต่อไปได้ เพราะการขนส่งยานรกแทบไม่มีอะไรแตกต่างจากแนวทางการขนส่งไม้และซากสัตว์ ที่ต้องมีการวางสายข่าว จัดหาทีมทำงาน ใช้วิธีติดต่อประสานแบบใต้ดินเหมือนๆ กัน เป็นที่ทราบกันดีเมื่อคาราวานยาเสพติดลำเลียงของกลางจากจุดใดจุดหนึ่งมุ่งหน้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย มักต้องมีกองกำลังติดอาวุธคอยคุ้มกันสินค้า เฝ้ารวังทั้งจากการติดตามจับกุมของเจ้าหน้าที่ ช้ำยังต้องป้องกันการถูกลอบหลังจากคู่ค้าหรือคู่แข่งทางการค้าด้วย

ปัจจุบันขบวนการล่าสัตว์และตัดไม้ได้รับการสนับสนุนอาวุธ

ยุทธโธปกรณ์ที่ทันสมัยจากนายทุน อย่างน้อยกลุ่มทำไม้ต้องมีปืนอาทัก นอกจากมีไว้ยับยั้งการเข้าจับกุมของเจ้าหน้าที่แล้ว แก่งพวกนี้ยังจำเป็นต้องมีไว้เพื่อป้องกันกลุ่มคู่แข่งดักปล้นสินค้าระหว่างขนส่งอีกด้วย เรื่องโจรก่อเหตุปล้นไม้โจรเคยเกิดขึ้นแล้วในเขตอุทยานแห่งชาติตาพระยา ปางสีดา และทับลาน

แม้การดำเนินการของเจ้าหน้าที่จะมีการฝึกซ้อมระดมพลด้านการป้องกันรักษาป่าและเพิ่มขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา อย่างล่าสุดที่อุทยานแห่งชาติตาพระยา อุทยานแห่งชาติปางสีดา อุทยานแห่งชาติทับลาน และกรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปึกธงชัย จ.นครราชสีมา เมื่อต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว หรือชุดเสือดำ จากทั่วประเทศกว่า 150 นาย เข้ารับการฝึกซ้อมและเพิ่มขีดความสามารถ ได้เน้นยุทธวิธีใหม่ๆ ถ่ายทอดให้ผู้ปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์จริง

โดยนำรูปแบบการลาดตระเวน ซึ่งต้องมีระบบที่ดีขึ้น และการฝึกใช้เครื่องมือบอกพิกัดหรือจีพีเอส ระบุสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติสามารถทำงานเชื่อมโยงกับ บก.เฉพาะกิจ ในพื้นที่ได้ดีขึ้น เป็นการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ตลอดจนช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาได้เห็นภาพรวมของกำลังพลที่ประจำการอยู่ตามพิกัดต่างๆ อย่างชัดเจนมากขึ้น

แต่ปัญหาและอุปสรรคที่ยังต้องการการสนับสนุนอยู่ คือ

อาวูยทุโหปรณัของเราริมเลียมสภาพและล้าสมัยไปมาก ไม่ สอดคล้องกับอาวูยของกลุ่มผู้บรูกพื้นที่ป่าที่มีการพัฒนาให้ทันสมัย และเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ที่ผ่านมารัดองแก้ปัญหารด้วย การร้องขอหน่วยทหารช่วยซ่อมแซมให้ บางกรณีจำเป็นต้องใช้วิธี การสลับอะไหล่กันระหว่างบินหลายๆ กระบอกเพื่อให้สามารถนำ มาใช้งานได้ ขณะที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้ออาวูยทุโหปรณัก็ ยังเป็นอุปสรรคไม่ได้รับการแก้ไข ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องแก้ไขด้วยวิธี การเฉพาะหน้าอย่างที่เรียนข้างต้น

อย่างไรก็ดี มูลนิธิฟรีแลนด องค์กรพัฒนาเอกชนระดับสากล ด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ได้จัดสรรงบประมาณมาสนับสนุนการฝึกชุดเสือดำให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น โดยคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึก 20 คน มาทำหน้าที่เป็นชุดดริมทีม ทั้งการฝึกดำเนินขั้นสูง

ที่จะต้องประสานขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์จากกองทัพ รวมทั้งมี การสร้างโปรเจกต์ชุดเสือดำดริมทีม อยู่ในขั้นตอนทำแผนโครงการ คาดว่าจะเริ่มฝึกกันได้ในช่วง ค.ศ.56 นี้ ก็น่าจะทำให้ดีขึ้น

แต่สิ่งสำคัญที่จะสามารถสกัดกั้นไม่ให้กลุ่มแก๊งเหล่านี้เติบโต จนสร้างความเดือดร้อนให้กับป่าไม้เมืองไทย ประชาชนจะต้องช่วย กันในการสอดส่องดูแลและแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่รับรู้อับทราบ รวมทั้งฝ่ายบริหารก็ต้องให้การสนับสนุนในการพิทักษ์ป่าไม้ของไทย ให้คงอยู่ต่อไป.

